

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TU MƠ RÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2023

V/v trả lời kiến nghị của
Doanh nghiệp.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Công văn số 2128/SKHĐT-XTĐT ngày 11/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc gửi các khó khăn, vướng mắc dự kiến thảo luận tại Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2023;

Ủy ban nhân dân huyện làm rõ các nội dung theo Công văn số 29/CV-CTRSNL ngày 19/7/2023 của Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum, cụ thể như sau:

1. Việc không được thông báo bằng văn bản, không có Giấy mời, không có Quyết định thanh tra hay kiểm tra của Ủy ban nhân dân huyện với Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum:

Ngày 17/7/2023, tại phòng làm việc của đồng chí Chủ tịch UBND huyện có tiếp, làm việc với Ông Nguyễn Duy Thái – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum (có lãnh đạo Phòng KTHT và Văn phòng HĐND -UBND huyện), tại đây ông Thái có trình bày 1 số nội dung và gửi Công văn số 28/CV-CTRSNL ngày 16/7/2023 của Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum:

Sau khi nghe ông Thái trình bày và yêu cầu giải thích lý do thu hồi giấy xác nhận của UBND huyện cho công ty và một số nội dung báo chí phản ảnh chưa đúng như:

Giấy xác nhận trên là hoàn toàn đúng với việc đang làm của công ty; công ty có thực hiện nuôi cấy mô, trồng sâm Ngọc Linh (từ hạt); liên kết trồng sâm Ngọc Linh từ hạt và cây giống mua của dân, có sản xuất kinh doanh cây sâm Ngọc Linh (mua bán Sâm củ để cung cấp cho công ty Mẹ.... Công ty đề nghị các cơ quan chức năng vào trực tiếp kiểm tra cụ thể, kết luận khách quan, nghiêm túc (*nếu xét thấy cần thiết*).

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì cùng vào công ty để làm việc trong thời gian gần nhất để giúp tháo gỡ những nội dung vướng mắc trên cho Công ty đồng thời làm rõ một số nội dung cung cấp cho cơ quan thông tấn, báo chí khi cần thiết.

Do các cơ quan truyền thông yêu cầu cung cấp gấp, để đảm bảo thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn; Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với một số cơ quan vào làm việc và đã có thông báo trước với công ty qua điện thoại, đại diện công ty đã thống nhất nội dung và ký xác nhận biên bản làm việc.

2. Việc thu hồi giấy xác nhận của UBND huyện:

Nội dung này đã được UBND huyện quyết định thu hồi và đã gửi cho Công ty¹ đồng thời cung cấp thông tin rộng rãi, được các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tin.

Lý do thu hồi là: Việc ban hành chưa đúng quy trình (*chưa qua bộ phận tham mưu, thẩm định*), có nội dung chưa đúng thực tế, cụ thể, trong giấy xác nhận đã ghi: “*Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh đã và đang sản xuất giống, trồng, bảo vệ, bảo tồn và khai thác cây Sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum theo Quyết định 4025 ngày 18/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ*” .

Cụ thể nội dung “*khai thác cây Sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Tu Mơ Rông*” là chưa có cơ sở.

3. Việc đoàn yêu cầu Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum báo cáo các nội dung, cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan:

Việc yêu cầu Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum báo cáo các nội dung, cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan là nhằm giúp Công ty chứng minh việc làm của mình hoàn toàn minh bạch, đúng đắn, là cơ sở để chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đúng quy định của Pháp luật (*cũng là theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum tại văn bản số 28/CV-CTRSNL ngày 16/7/2023*).

4. Việc tác nghiệp ghi hình của Trung tâm VH-TT-DL &TT huyện:

Đây là công tác nghiệp vụ của Trung tâm VH-TT-DL &TT huyện được cấp có thẩm quyền cho phép theo đúng quy định của pháp luật. Việc Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum quay phim, ghi âm, chụp hình tại buổi làm việc, một số thành viên chưa thống nhất quan điểm vì cho rằng đi làm việc giúp cho Doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo đề xuất của Doanh nghiệp nhưng Doanh nghiệp chưa có thiện chí.

5. Về việc Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum phản ánh các thành viên tham gia buổi trao đổi áp đảo như hỏi cung tội phạm:

Trong quá trình trao đổi, ông Nguyễn Duy Thái – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum mất bình tĩnh, mất kiểm soát hành vi, đã phải xin lỗi khi được thành viên đoàn tham gia buổi trao đổi nhắc nhở (*Đoàn đã xem lại bản trích xuất từ tư liệu của phóng viên tác nghiệp*).

6. Về việc không ghi nhận số lượng, độ tuổi, chủng loại sâm có phải là sâm Ngọc Linh hay không.

Việc khẳng định sâm của Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum đang ươm nuôi cấy mô, gieo từ hạt và sâm mua từ các hộ dân trên địa bàn có phải là sâm Ngọc Linh hay không phải dựa vào luận chứng khoa học thông

¹ Văn thư Văn phòng UBND-HĐND huyện đã có gửi văn bản qua hệ thống bưu điện: Số hiệu bưu gửi RA 582416377VN(gửi RTN1 – Bưu phẩm bảo đảm ngày 31/1/2023).

qua kiểm định, xét nghiệm Zen, AND... Nội dung này muốn tiến hành phải thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cho nên các thành viên chỉ ghi nhận:

- Tại khu đất xây dựng Trụ sở Công ty tại thôn Đăk Kinh I, xã Ngọc Lây: Diện tích khoảng: 2,7 ha. Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum đã triển khai các hạng mục nhà ở, nhà làm việc, nhà nuôi cấy mô, nhà lưới để trồng cây sâm nuôi cấy mô theo đề án của Bộ Khoa học Công nghệ, công ty có trồng (khoảng 03 luống) cây sâm (*có hình thái giống cây sâm Ngọc Linh - Trồng chung trong nhà màn với cây nuôi cấy mô*) các thành viên được cử làm việc có xác nhận việc này nhưng không tiến hành kiểm đếm và không lấy mẫu kiểm tra;

- Tại vị trí thực hiện dự án: lô 17 khoảnh 4 tiểu khu 228 xã Ngọc Lây: Diện tích khoảng: 24,34 ha. Đây là dự án đưa cây giống nuôi cấy mô ra thí nghiệm môi trường tự nhiên. Các thành viên đoàn có đi thực tế nhưng không lấy mẫu và không thực hiện việc kiểm đếm.

Vị trí này thực hiện theo hợp đồng “*Trồng thử nghiệm cây giống sâm Ngọc Linh trong môi trường dưới tán rừng tự nhiên*” giữa Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô²: Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh tại Văn bản số 3536/UBND-NNTN ngày 20/10/2022.

Tuy nhiên, cần phải xem lại cơ sở pháp lý khi Công ty thì có trồng nuôi cấy mô và trồng Sâm gieo hạt để kinh doanh chung trong cùng khu vực dự án này nếu có³.

7. Việc Ủy ban nhân dân xã Ngọc Lây yêu cầu Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum báo cáo định kỳ:

Để kiểm soát việc trồng Sâm Ngọc Linh, tránh việc lợi dụng đưa các loại không phải Sâm Ngọc Linh vào địa bàn để trồng, trà trộn, mua bán làm mất uy tín, thương hiệu Sâm Ngọc Linh trên địa bàn và để bảo vệ người tiêu dùng. Định kỳ hằng tháng, hàng tuần UBND huyện yêu cầu các xã, các doanh nghiệp, hộ gia đình báo cáo thông tin về việc trồng, liên kết trồng Sâm Ngọc Linh, trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân xã Ngọc Lây yêu cầu đơn vị báo cáo là đúng. Ngoài ra, việc báo cáo trồng mới và việc liên kết phát triển cây Sâm Ngọc Linh hằng tuần để kịp thời cập nhật số liệu biến động về số lượng, khu vực trồng, tuổi cây báo cáo về tỉnh theo chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao; Nếu công ty có liên kết, có Trồng Sâm Ngọc Linh thì việc báo cáo chính quyền địa phương để quản lý là hoàn toàn chính đáng và ***cũng là cơ sở để chính quyền xác nhận theo yêu cầu của Công ty, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Công ty.***

8. Trong quá trình trao đổi một số nội dung của các thành viên đối với Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum:

² HĐ số 01 ký ngày 21/10/2022

³ theo Quyết định số 4025/QĐ-BKHCHN ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Văn bản số 202/UBND-HTĐT ngày 24/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Dự án Ứng dụng công nghệ sinh học trong tuyển chọn sản xuất giống sâm Ngọc Linh của Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum

Qua làm việc, các thành viên ghi nhận, nỗ lực của Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum trong thời gian qua trong việc tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật trồng sâm cây mô để người dân tự chủ trong việc trồng, phát triển sâm Ngọc Linh khi dự án thành công và được chuyển giao nhằm nâng cao giá trị của cây sâm Ngọc Linh và phát triển bền vững kinh tế cho nhân dân trên địa bàn.

9. Kiến nghị:

9.1. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho thành lập đoàn liên ngành Thanh tra toàn diện dự án nuôi cấy mô và các hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum để làm rõ việc triển khai dự án nhằm bảo vệ quyền lợi cho Doanh nghiệp cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh.

9.2. Giao UBND huyện chủ trì tổ chức gặp gỡ, đối thoại với Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum và chính quyền xã cùng người dân có liên quan để tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án đồng thời để trả lời dư luận và các cơ quan thông tấn báo chí biết có hay không việc công ty đã, đang kinh doanh Sâm Ngọc Linh trên địa bàn (*Hợp đồng liên kết trồng sâm với các hộ dân; việc mua bán giống sâm, cây Sâm Ngọc Linh đã đủ độ tuổi khai thác, chế biến thành phẩm....*).

9.3. Kiến nghị Bộ khoa học và Công nghệ chỉ đạo các đơn vị triển khai dự án phải phối hợp tốt với chính quyền địa phương, giao địa phương phối hợp giám sát dự án để có cơ sở xác nhận kết quả sau này và kiểm soát việc phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn đúng định hướng theo chủ trương của Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tránh các dự án được giao triển khai không hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Ủy ban nhân dân huyện báo để Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng TCKH huyện;
- Lưu: VTTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Trung Mạnh